

DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN TỔ CHỨC HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN:

Như truyền thống từ nhiều năm trước và đặc biệt trong sứ mạng “làm cho Thế Giới biết Mẹ”.

Dòng Chúa Cứu Thế vẫn tổ chức Hành Hương Minh Niên vào dịp đầu năm mới.

Năm nay, đặc biệt hơn mọi năm đó là cộng đoàn cùng hành hương với bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép. Được biết bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được chuyển đi khắp các nước Đông Nam Á và trong những ngày này, bức Ảnh này được về Việt Nam và chiều nay hiện diện tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng



Thứ Bảy, ngày 28 tháng Giêng, mừng Một Tết: Vào lúc 16 g 30, cộng đoàn cùng hướng về đoàn đồng tế cất bước lên đường hành hương với Mẹ. Người đi sát cạnh Linh Ảnh Tình Yêu cùng đoàn linh mục đồng tế đó chính là Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc cũng là chủ tế trong Thánh Lễ sau cuộc hành hương này. Đi cạnh Đức Tổng Phaolô có Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế - cùng với rất đông quý Cha thuộc Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn và một số Cha khác từ các nơi xa về thăm gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán. Đoàn rước Mẹ chiều hôm nay đủ các thành phần dân Chúa từ các hội đoàn trong cũng giáo dân hay lui tới với Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích - Giám Tỉnh DCCT Việt Nam - ngỏ lời chào mừng Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc đã đến với cộng đoàn trong Thánh Lễ chiều nay.

Mở đầu bài chia sẻ, Đức Tổng ngỏ lời nói: Đây là truyền thống của Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam vì cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế vẫn thường tổ chức các cuộc kiệu hành hương kính Đức Mẹ vào những ngày đầu năm Âm Lịch mà chúng ta đã làm. Đây là điều làm đẹp lòng Đức Mẹ.

Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích đại diện cho cộng đoàn chúc Tết Đức Tổng Phaolô. Đáp lại lời của Cha Giám Tỉnh Giuse, Đức Tổng bày tỏ niềm vui của Đức Tổng khi Đức Tổng hiện diện chiều hôm nay. Đức Tổng cũng nói lên cảm tình rất đặc biệt với Dòng Chúa Cứu Thế vì lúc 11 tuổi cũng thích đi tu Dòng Chúa Cứu Thế vì các cha Dòng Chúa Cứu Thế giảng Tuần Đại Phúc nhưng lúc đó còn nhỏ quá. .. Năm mới, xin Chúa chúc phúc cho Cha Giám Tỉnh, cho quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế và mọi người, và xin lòng thương xót Chúa theo dõi anh chị em suốt cả cuộc đời. Amen.